



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที 5 ตุลาคม 2561

เรื่อง	สื่อ
1. เกษตรจังหวัดชลบุรีนำคณะ เยี่ยมโครงการเสริมรายได้เกษตรกรรายย่อย	เดลินิวส์
2. นัคตสาขปมชรก.หน้ท่วมหลังเกษียณ	เดลินิวส์
3. คอลัมน์: เลาะรั้วเกษตร: เรื่องของโฆษณา	แนวหน้า
4. ปมปิดยาว'อ่าวมาหยา'ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม	มติชน
5. 'เกษตร'ซึ่ปิดทอมทำราคาไข่ไก่วูบ10%	กรุงเทพธุรกิจ
6. เกษตร-มท.เจรจา33จังหวัดเว้นทำนาปรัง-ปลูกข้าวโพด	กรุงเทพธุรกิจ
7. สกู๊ปเกษตรฯย้ายัดหลักสากลตรวจสารเคมีตกค้างในผัก-ผลไม้ ...	สยามรัฐ
8. ครบรอบ 46 ปี	สยามรัฐ
9. CPFมอบสัญญาคอนแทรกต์ฟาร์ม เดินหน้าป้้น'เกษตรกรรมมืออาชีพ'	สยามรัฐ
10. ลุยแก้หนี้สหกรณ์เกษตรเพิ่ม'	โพสต์ทูเดย์
11. ปมปิดยาว'อ่าวมาหยา'ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม	มติชน
12. สธ.เร่งถกแก้คนไข้ล้น	มติชน

เกษตรจังหวัดชลบุรีนำคณะ เยี่ยมโครงการเสริมรายได้เกษตรกรรายย่อย

เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายพงษ์ศักดิ์ เอมดวง เกษตรจังหวัดชลบุรี ได้จัดกิจกรรมสัญจร ภายใต้โครงการสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารในงานส่งเสริมการเกษตร โดยการนำคณะเยี่ยมชมโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ กลุ่มแปรรูปปลาสด ตำบลท่าข้าม และกลุ่มจักสาน ตำบลนาวังหิน อำเภอนันทวาส

นายพงษ์ศักดิ์เปิดเผยว่า สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรีได้รับมอบหมายให้ดำเนินโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ภายใต้ยุทธศาสตร์ปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรของรัฐบาล เพื่อให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งความรู้และนวัตกรรม มีการรวมกลุ่มพัฒนาอาชีพและสร้างรายได้ที่มั่นคง มุ่งเน้นพัฒนาเกษตรกรรายย่อยในหลายมิติ อาทิ องค์ความรู้และเทคโนโลยีการผลิต การบริหารจัดการผลผลิต และการบริหารจัดการในเชิงธุรกิจ พร้อมนำความรู้และนวัตกรรมด้านการเกษตร มาปรับใช้ในพื้นที่ของตนเอง สร้างโอกาสในการต่อยอดความสำเร็จของโครงการต่าง ๆ อย่างมีความเข้มแข็ง เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน สามารถแข่งขันในเชิงธุรกิจการตลาดยุคไทยแลนด์ 4.0

นายหะพันธ์ พลับปลาไชย เกษตรอำเภอนันทวาสเปิดเผยว่า กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลาสดแปลงใหญ่ ตำบลท่าข้าม อำเภอนันทวาส โดยมีนางสาวนุจรีย์ บุญมี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6 ตำบลท่าข้าม ประธานวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ปลาสด ซึ่งได้รับงบประมาณ 300,000 บาทได้เผยว่าโครงการนี้มีจุดเริ่มต้นบนพื้นฐานของอาชีพดั้งเดิมของคนตำบลท่าข้าม ที่เลี้ยงปลาเป็นอาชีพหลัก และได้มีการรวมกลุ่มดำเนินการในรูปแบบแปลงใหญ่ ขอรับสนับสนุนงบประมาณโครงการเสริมสร้างรายได้เพื่อต่อยอดในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ เนื่องจากปีที่ผ่านมาประสบกับภาวะราคาปลาสดตกต่ำ จึงเกิดแนวความคิดการแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียง.

หนี้สาบปมขรก.หนี้ท่วมหลังเกษียณ

เมื่อวันที่ 4 ต.ค.นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่านายกฤษฎา บุญราชรมว.เกษตรฯในฐานะประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาการออกเกณฑ์กำกับและแก้ไขปัญหาหนี้สินของสหกรณ์ออมทรัพย์ ได้นัดประชุมในวันที่ 24 ต.ค.เพื่อแก้ไขปัญหาสหกรณ์ออมทรัพย์ปล่อยสินเชื่อกับสมาชิกสหกรณ์ แต่ไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด เนื่องจากเกษียณอายุราชการ ทำให้รายได้ลดลงมากกว่าครึ่ง จึงทำให้ไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามสัญญาเดิม ซึ่งทางแก้ไขปัญหาระยะนี้ กรมส่งเสริมสหกรณ์ เตรียมเสนอที่ประชุมฯ เพื่อกำหนดโครงการให้สหกรณ์แต่ละแห่งจะต้องวางแผนการเงินของสมาชิกช่วงก่อนเกษียณ โดยก่อนเกษียณราชการ 5 ปี ต้องปรับลดหนี้ ให้เหลือเงินที่ชำระหนี้ ไม่เกินกว่าครึ่งหนึ่งของเงินบำนาญ ที่จะได้รับ เพราะปัญหานี้ในสหกรณ์ออมทรัพย์แต่ละแห่งมีสมาชิกกว่า 300 คนที่ถูกหักหนี้จากเงินบำนาญเกินครึ่ง ส่งผลให้ไม่มีเงินดำรงชีพ

“รวมแล้วทุกสหกรณ์ออมทรัพย์ปล่อยกู้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน ที่เป็นสมาชิกเป็นหนี้ท่วมกว่า 1 หมื่นล้านบาท แม้มีเงินประกันชีวิต ก็ไม่หมดหนี้ เป็นปัญหาเกิดจากสหกรณ์ปล่อยให้สมาชิกกู้วันๆ สหกรณ์หลาย

แห่งให้กู้ซ้ำภายใน 6 เดือน บางแห่ง 12 เดือน ดอกเบี้ย 5-8% ต่อปี โดยสหกรณ์อ้างว่า ถ้าให้สมาชิกไปกู้นอกระบบจะโดนดอกเบี้ยสูงกว่าสหกรณ์” นายวิศิษฐ์ กล่าว

นายวิศิษฐ์ กล่าวว่า กรมส่งเสริมสหกรณ์ ออกเกณฑ์ควบคุมสหกรณ์ปล่อยกู้ไม่ได้ เพราะกฎหมายสหกรณ์ไม่ได้ให้อำนาจนายทะเบียน ได้แต่เพียงรณรงค์ให้มีวินัยทางการเงิน และกำลังจะวางโครงการต่าง ๆ เข้าไปช่วยเหลือฟื้นฟูรายได้ ทั้งนี้คณะกรรมการที่ปรึกษาจะออกกฎกระทรวง เรื่องดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องของสหกรณ์ออมทรัพย์ขนาดใหญ่ 134 แห่งมีทุนดำเนินธุรกิจเกินกว่า 5 พันล้านบาท ต้องปรับเกณฑ์เพิ่มเป็นร้อยละ 6 ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่กระทรวงการคลัง กำหนดให้สถาบันการเงิน ต้องดำรงสินทรัพย์ไว้เพื่อสำรองกรณีต้องการเบิกถอน หรือต้องคืนเงินให้กับเจ้าหนี้ในช่วงเวลาที่เจ้าหนี้ต้องการ เพื่อให้สหกรณ์มีสภาพคล่องและสามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้เร็ว.



เรื่องของโฆษณา

จากเรื่องราวที่มีการเรียกร้องให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยกเลิกการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดวัชพืช และศัตรูพืช 3 ชนิด ที่มีการอ้างว่าเป็นสารเคมีที่มีความเสี่ยงสูง ดังที่เป็นข่าวต่อเนื่องมาโดยตลอด ทำให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กฤษฎา บุญราช มองเลยไปถึงการจำกัดการโฆษณาหรือจำกัดการทำตลาดของสินค้าประเภทสารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชเลยทีเดียว โดยบอกว่าจะขอพิจารณาข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องก่อน

คำว่า “โฆษณา” ของท่านรัฐมนตรี ท่านอยากจะให้มีการห้ามโฆษณาตามร้านค้าเหมือนเหล่า และบูหรือ...

ตาม พ.ร.บ. วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) ไม่มีเรื่องของการโฆษณาในลักษณะแบบที่ท่านว่ามา มีแต่เรื่องราวของฉลากที่ดูเหมือนจะใกล้เคียงที่สุด

มาตรา 82 ผู้ใดโดยเจตนาก่อให้เกิดความเข้าใจผิดหลังกำเนิด สภาพคุณภาพ ปริมาณ หรือสาระสำคัญประการอื่นอันเกี่ยวกับ วัตถุอันตราย ไม่ว่าจะเป็นอย่างใดหรือผู้อื่นทำหรือ ใช้ฉลากที่มีข้อความอันเป็นเท็จหรือข้อความที่รู้ หรือควรรู้อยู่แล้วว่าอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดเช่นนั้น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำ ทั้งปรับ

ถ้าผู้กระทำความผิดตามวรรคหนึ่ง กระทำผิดซ้ำอีกภายใน 6 เดือนนับแต่วันกระทำความผิดครั้งก่อน ผู้กระทำความผิดต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน

2 แสนบาท

มาตรา 83 ผู้ใดขายวัตถุอันตราย โดยไม่มีฉลาก หรือมีฉลาก แต่ฉลาก หรือการ แสดงฉลากไม่ถูกต้อง หรือขายวัตถุอันตราย ที่มีฉลากที่คณะกรรมการสั่งเลิกใช้ หรือให้ แก่ไปตามมาตรา 50 ต้องระวางโทษจำคุก ไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 5 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ถ้าการกระทำตามวรรคหนึ่งเป็นการกระทำของผู้ผลิต หรือผู้นำเข้า ผู้กระทำความผิดต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

นอกจากนี้ยังมี มาตรา 84 ที่เกี่ยวข้องกับผู้รับจ้างทำฉลากที่ไม่ถูกต้อง หรือรับจ้างทำลายส่วนอันเป็นสาระสำคัญของ ฉลากที่ถูกต้องตามกฎหมาย ก็ได้รับโทษเช่นเดียวกัน

ถ้าจะพูดถึงการโฆษณา เรื่องของ ฉลากคงเป็นเพียงส่วนเล็ก ที่สำคัญกว่าฉลากคือ **ผู้นำขายปลีก** คือ **ร้านค้า** หรือ **ร้านจำหน่ายปัจจัยการผลิต** ที่มักจะเป็นผู้ให้คำแนะนำเกษตรกรว่าควรใช้สารเคมีชนิดใดในการป้องกันกำจัดวัชพืช หรือศัตรูพืชชนิดนั้นๆ และถ้าเกษตรกรใช้ได้ผลดีตามที่ต้องการก็จะใช้ต่อ และบอกต่อๆ กันไป ไม่ต้องเสียงบประมาณในการโฆษณาแต่อย่างใด

ส่วนการโฆษณาของบริษัทผู้ผลิต หรือตัวแทนจำหน่าย ส่วนใหญ่จะใช้สื่อสิ่งพิมพ์หรือรายการวิทยุที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร และเซลล์แมน ที่เข้าไปหาร้านค้า และเกษตรกรแบบตัวต่อตัว อาจจะใช้วาทศิลป์ในমন้าว หรือมีสินค้าให้ทดลองใช้ เมื่อได้ผลดีเกษตรกรก็จะหาซื้อมาใช้ต่อ แต่ถ้าไม่ดีเกษตรกรก็จะกลับพึ่งคำแนะนำของร้านค้า

รัฐมนตรีฯ กฤษฎา บุญราช บอกว่าในเบื้องต้น กระทรวงเกษตรฯ จะจัดอบรมผู้ค้าและเกษตรกร พร้อมสร้างการรับรู้เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์

เรื่องจัดอบรมผู้ค้า กรมวิชาการเกษตรต้องจัดอบรมอยู่แล้ว ร้านค้าที่จะได้รับใบอนุญาตให้จำหน่ายสารเคมีทางการเกษตร หรือ ปัจจัยการผลิตทางการเกษตรอื่นๆ ได้ เจ้าของร้านต้องผ่านการอบรมให้มีความรู้เกี่ยวกับวัตถุอันตรายทางการเกษตร ปุ๋ยเคมี เมล็ดพันธุ์ และ พ.ร.บ.ที่เกี่ยวข้อง

ส่วนการอบรมเกษตรกรนี่สิ...งานใหญ่ให้ใครทำ...งบไทยนิยมยั่งยืนก็ใช้หมดไปแล้ว....

อันที่จริง สารเคมีทางการเกษตร หรือ วัตถุอันตรายทางการเกษตร ไม่ได้มีการโฆษณาแบบใหม่กระหน่ำอะไรนักหนา ผิดกับปุ๋ยเคมีที่มีหลายบริษัท โฆษณาแข่งกันทางโทรทัศน์ วิทยุ และสื่อสิ่งพิมพ์

โดยเฉพาะทางโทรทัศน์ ต้องชมผู้สร้างสรรคภาพยนตร์โฆษณา ที่สามารถจะตีความการทำงานของปุ๋ยเคมีออกมาเป็นภาพฉลาก ที่สามารถจดจำได้ แต่ภาพเหล่านั้นก็ดูจะเหลือเชื่อว่ปุ๋ยเคมีจะสามารถทำได้ขนาดนั้น แต่เมื่อเป็นโฆษณา และผ่านการตรวจสอบแล้วว่าเผยแพร่ได้ก็ไม่ว่ากัน.....ดูกันได้เพลินๆ...

นอกจากนี้ การตั้งชื่อปุ๋ยของบางบริษัทที่ดูจะเกินจริงก็มีอยู่ไม่น้อย...คงต้องฝากกรมวิชาการเกษตร ของอชิบตี เสริมสุข สลักเพชร ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดูแลการขึ้นทะเบียนปุ๋ยเคมี ไว้ด้วยว่าสมควรจะปล่อยให้ผู้ผลิตตั้งชื่อแบบขี้หน้าหรืออวดสรรพคุณแบบนั้นหรือไม่ และฝากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ดูแลเรื่องการโฆษณาเกินจริงไว้ด้วยเช่นกัน

เว้นขยาย



ปมปิดยาว 'อ่าวมาหยา' ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม

ปี 2542-2543 องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) อ่าวนาง พร้อมพวก ฟ้องร้องคดีปกครองต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (อ่านต่อหน้า 9)

ต่อจากหน้า 1

กรมป่าไม้ และอธิบดีกรมป่าไม้ ในฐานะกำกับดูแลอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี ที่อนุญาตให้มีกองถ่ายภาพยนตร์ต่างประเทศมาถ่ายทำ “เดอะบีช” สร้างความเสียหายและมีการเปลี่ยนแปลงสภาพในอุทยานหาดนพรัตน์

ธาราฯ และอ่าวมาหยา ต่อมา อบต.อ่าวนางและกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ซึ่งดูแลอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธาราฯ ได้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย เห็นร่วมกันต้องมีการจัดการพื้นที่อ่าวมาหยา มีแผนการระยะสั้น ระยะปานกลาง และระยะยาว เพื่อฟื้นฟูอ่าวมาหยา เช่น การควบคุมสิ่งก่อสร้าง การจัดการพื้นที่บริเวณชายหาด ปิดอ่าวเพื่อให้ทรายได้



เติมเต็มตามธรรมชาติ ปิดการท่องเที่ยวเพื่อให้ธรรมชาติได้ฟื้นตัว จำกัดจำนวนนักท่องเที่ยว ควบคุมจำนวนเรือเข้าเที่ยวให้มีความเหมาะสม และการตั้งกองทุนเพื่อรักษาสีสิ่งแวดล้อม

มาถึงวันนี้อ่าวมาหยายังคงต้องได้รับการฟื้นฟูอย่างเร่งด่วน โดย “ทรงธรรม สุขสว่าง” ผู้อำนวยการสำนักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ ระบุว่า เพราะเกิดความเสียหายอย่างหนัก โดยเฉพาะหาดทรายหน้าอ่าวมาหยาที่ยุบตัวลงไปกว่า 2 เมตร จากการเหยียบย่ำของนักท่องเที่ยวในแต่ละปี ทรายเหล่านี้ยังไหลลงทะเลไปปกคลุมปะการัง ทำให้ปะการังตายลงด้วย ซึ่งการปิดเพียง 3 เดือน ยังไม่เพียงพอสำหรับการฟื้นฟูและประเมินความเปลี่ยนแปลงได้

จึงเป็นที่มาให้ “ธัญญา เนติธรรมกุล” อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ ออกประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ ขยายระยะเวลาปิดการท่องเที่ยวในอุทยานฯ หาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี จ.กระบี่ จากเดิมที่ปิดการท่องเที่ยวเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรในอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ฯ บริเวณอ่าวมาหยา และอ่าวลิ๊ะซามะ ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน -30 กันยายน ออกไปไม่มีกำหนด จนกว่าทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและชายฝั่งจะกลับคืนสู่สภาวะปกติ

หลังจากปิดอ่าวมาหยาแล้ว จะมีการติดตามประเมินผลในทุกเดือน และจะกลับมาเปิดให้บริการนักท่องเที่ยวอีกครั้ง ก็ต่อเมื่อกรมอุทยานแห่งชาติฯ ประเมินความพร้อมในทุกด้านก่อน ทั้งในเรื่องการจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยว การฟื้นตัวของสภาพแวดล้อมอย่างเต็มที่

นายทรงธรรมชี้แจงสภาพปัญหาในปัจจุบันว่า สภาพปะการังและชายหาดบริเวณอ่าวมาหยาในช่วงน้ำลง จะสังเกตเห็นปะการังตาย หรือมีสภาพอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรมมาก ซึ่งหลังการฟื้นฟูมาเป็นระยะเวลา 3 เดือน ปะการังมีแนวโน้มอัตราการปกคลุมของปะการังมีชีวิตเพิ่มขึ้นบ้างแล้ว นอกจากนั้นปัญหาสำคัญที่เกิดขึ้นคือ ทรายบริเวณหน้าหาดของอ่าวมาหยาไม่สามารถเพิ่มขึ้นตามฤดูกาล เนื่องจากมีนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากเข้ามาบริเวณเหยียบย่ำบนหาดทรายตลอดทั้งปี ส่งผลให้ทรายไหลลงสู่ทะเลและขัดขวางกระบวนการเพิ่มทรายหน้าหาดตามธรรมชาติ จากคลื่นที่พัดเข้าชายหาด

เมื่อทรายหายไประยะหนึ่งจากชายหาดด้วยเหตุต่างๆ ระบบธรรมชาติจะมีการทดแทนทรายชายหาดที่หายไป ก่อให้เกิดการทรุดตัวและการพังทลายของเนินทรายหน้าชายหาด

กรมอุทยานฯ ได้จัดทำแผนบริหารจัดการพื้นที่บริเวณอ่าวมาหยา โดยแบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ แผนระยะสั้น (ระยะเวลา 1 ปี) กำหนดให้มีการปรับปรุงเส้นทางรถเข้าออกของเรือ ท่าเทียบเรือ และภูมิทัศน์บริเวณอ่าวมาหยา ตลอดจนการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ในพื้นที่อ่าวมาหยา มีการจัดการพื้นที่ชายหาด พื้นที่ลัดวงจร โดยให้เรือเข้า-ออกบริเวณอ่าวโล๊ะชามะทางเดียว เพื่อให้อ่าวมาหยาเป็นพื้นที่รองรับกิจกรรมการท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยทิศตะวันออกของอ่าวโล๊ะชามะจัดเป็นพื้นที่บริการเรือรับส่งท่องเที่ยว ปรับปรุงและก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกเท่าที่จำเป็นในการรองรับนักท่องเที่ยว มีการก่อสร้างพุนทางเดินลอยน้ำ และ

ท่าเทียบเรือ รับส่งนักท่องเที่ยวทั้งขาเข้าและขาออก มีการสร้างทางเดินศึกษาธรรมชาติจากอ่าวโล๊ะชามะถึงจุดบริการนักท่องเที่ยว โดยไม่ให้นักท่องเที่ยวเหยียบย่ำทราย มีการฟื้นฟูระบบนิเวศ ดกกิจกรรมการท่องเที่ยว ฟื้นฟูปะการัง ฟื้นฟูแนวทรายชายหาดและสังคมพืชป่าชายหาด เป็นต้น

แผนระยะกลาง (ระยะเวลา 3 ปี) กำหนดไว้ว่าหลังจากมีการก่อสร้างสะพานเทียบเรือและทางเดินบริเวณอ่าวโล๊ะชามะเรียบร้อยแล้ว จะดำเนินการปิดไม่ให้เรือวิ่งเข้า-ออกบริเวณอ่าวมาหยาอย่างถาวร โดยให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวชมอ่าวมาหยาผ่านทางอ่าวโล๊ะชามะเท่านั้น จะมีการเชิญผู้ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐเอกชน จัดอาสาสมัครปลูกปะการังเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศ พร้อมให้ความรู้แก่ภาคประชาชน และเจ้าหน้าที่รัฐ โดยแสดงให้เห็นถึงความสำเร็จในแนวทางการอนุรักษ์และฟื้นฟูสังคมพืชป่าชายหาดบริเวณอ่าวมาหยา เพื่อเป็นตัวอย่างการจัดการพื้นที่อื่นๆ ต่อไป

ส่งเสริมความร่วมมือกันของทุกภาคส่วนทั้งชุมชนพื้นที่ ภาคเอกชน ภาครัฐในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างยั่งยืนและถูกวิธี ไม่นำไม้ต่างถิ่นเข้ามาปลูกในพื้นที่ หรือทำโครงการปลูกป่า หรือฟื้นฟูชายหาดโดยไม่มีความรู้ด้านสังคมพืชป่าชายหาด ซึ่งส่งผลกระทบต่อป่าชายหาดอย่างมาก พร้อมทั้งจัดทำโครงการนำเสนอพื้นที่บริเวณอ่าวมาหยา อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา ให้เป็นมรดกโลก เพื่อให้คณะกรรมการมรดกโลกพิจารณา

แผนการระยะยาว (ระยะเวลา 5 ปี) จะมีการศึกษาวิจัยติดตามการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา ทั้งทางบกและทางทะเลอย่างต่อเนื่อง โดยนำหลักวิชาการด้านการจัดการอุทยานแห่งชาติทางทะเลมาใช้ในการบริหารจัดการ พร้อมทั้งความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการทำงานโดยใช้หลักการมีส่วนร่วมตามแนวทางพระราชูซึ่งแผนดังกล่าวจะดำเนินการควบคู่กันและประเมินผลเป็นระยะๆ โดยเบื้องต้นคาดว่าจะใช้งบประมาณในการบริหารจัดการกว่า 100 ล้านบาท

ทั้งหมดคือ ปฏิบัติการคืนชีวิตให้อ่าวมาหยา

'เกษตร' ซึ่ปิดเทอมทำราคาไข่ไก่บวก10%

กรุงเทพธุรกิจ ● “ปศุสัตว์” เผยราคาไข่ไก่ตก 10% เหลือฟองละ 2.60 บาท เหตุปิดเทอม กินเจ ฝนตก ผนึกเอกชนจัดขายไข่ถูก 1 บาทต่อฟอง ช่วยผู้ป่วยเรื้อรัง

นายสมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า ในเดือน ต.ค.นี้คาดว่า ราคาไข่ไก่จะปรับลดลงประมาณ 10% อยู่ที่ราคา 2.60 บาทต่อฟอง จากปกติราคา 2.80 บาทต่อฟอง เนื่องจากเป็นช่วงปิดเทอม เทศกาลกินเจ และฝนตก ซึ่งปิดเทอมปีนี้ราคาไข่ลดลงน้อยกว่าปีก่อนที่ลดลงประมาณ 30% หรือต่ำกว่า 2 บาทต่อฟอง ซึ่งถือว่าเป็นราคาที่เกษตรกรรับได้ เพราะเฉลี่ยแล้วเกษตรกรคนเลี้ยงไก่ยังมีรายได้สูงกว่าปี 2560 ประมาณ 5%

ส่วนผลผลิตไข่ทั้งปี 2561 คาดว่าจะมีประมาณ 1.6 หมื่นล้านฟอง เพิ่มจากปีก่อน 1,000 ล้านฟอง หรือผลิตได้ 45 ล้านฟองต่อวัน บริโภคในประเทศ 40-42 ล้านฟองต่อวัน ซึ่งปีนี้ผลผลิตใกล้เคียงกับการบริโภค และไม่ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้เลี้ยง สถานการณ์โดยรวมดีขึ้นเมื่อเทียบกับ 2 ปีก่อน โดยสัดส่วนการบริโภคไข่ไก่ในแต่ละปี 90% ของผลผลิตคือการบริโภคใน

ประเทศ 5% ผลผลิตเพื่อการส่งออก และอีกประมาณ 5% แปรรูปเพื่อการบริโภคในประเทศและการส่งออก

นายนิวัฒน์ สุทธิมีชัยกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่า กระทรวงเกษตรฯ ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข ภาคเอกชน และเกษตรกรผู้เลี้ยงไข่ ร่วมกันรณรงค์และจัดงานวันไข่โลก 2561 เพื่อให้ปี 2561 คนไทยกินไข่ให้ได้ตามเป้าหมาย 300 ฟองต่อคนต่อปี จากปัจจุบัน 257 ฟองต่อคนต่อปี

ที่โรงพยาบาลศิริราช ในวันที่ 12 ต.ค.2561 ในงานจะมีกิจกรรม ชม ชิม ช้อป โดยจะมีนาฬิกาของขายไข่ไก่ราคาถูก 1 บาทต่อฟอง รายได้ทั้งหมดจะสมทบทุนเพื่อผู้ป่วยเรื้อรังของศิริราชมูลนิธิ

นายสุเทพ สุวรรณรัตน์ นายกสมาคมผู้เลี้ยงไข่ไก่ภาคใต้ กล่าวว่า 3 ไตรมาสที่ผ่านมา ราคาไข่ถือว่ารับได้ แม้จะไม่สูงมาก แต่ใกล้เคียงกับต้นทุนหากราคาขยับในช่วงแคบๆ ไม่ลดลงมากกว่านี้เชื่อว่าจะไม่กระทบเกษตรกรผู้เลี้ยงไข่แน่นอน

เกษตร-มท.เจรจา33จังหวัด เว้นทำนาปรัง-ปลูกข้าวโพด

กรุงเทพธุรกิจ ● ก.เกษตร-มหาดไทย เร่งทำความเข้าใจเกษตรกร 33 จังหวัด แล้งปีนี้ขอเว้นทำนาปรัง 2 ล้านไร่ เน้นปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รับรองราคา มีผู้รับซื้อ พร้อมสั่งชลประทานจัดสรรน้ำให้พอ 4 เดือนตลอดฤดูกาล

วานนี้(4 ต.ค.) นายเกษรฯ อนุชราชรมว.เกษตร และสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมผ่านระบบวิดีโอ คอนเฟอเรนซ์ ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย เพื่อประสานไปยังฝ่ายปกครองทั่วประเทศ ในโครงการสานพลังประชารัฐ เพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา ในหัวน้ำแล้งที่จะถึงนี้

รมว.เกษตรฯ อธิบายว่า ในช่วงระยะเวลาเดือนนี้ ขอความร่วมมือผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ เร่งดำเนินการโครงการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังนาปี 2561 ในพื้นที่ที่เหมาะสม 2 ล้านไร่ ซึ่งเกษตรกร จะเริ่มเพาะปลูกเดือนพ.ย.นี้ โดยในระดับอำเภอ มีคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ มีนายอำเภอ เป็นประธานคณะทำงาน ส่วนระดับจังหวัดมีผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหรือ (อ.พ.ก.) เป็นประธานคณะทำงาน และเกษตรอำเภอทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะทำงาน

ทั้งนี้ให้ร่วมกันลงพื้นที่พูดคุยเกษตรกร ให้มาปลูกพืชอื่นๆ ที่มีรายได้ดีขึ้น เพราะทำนาปรัง มีกำไรเพียง 306 บาทต่อไร่เท่านั้น แต่ปลูกข้าวโพด มีกำไรถึง 3,690 บาทต่อไร่

“ต้องทำให้เกษตรกรเกิดความมั่นใจ ว่าเข้าโครงการนี้มีรายได้เพิ่มขึ้น เพราะกระทรวงเกษตรฯ กระทรวงพาณิชย์ รับรองราคาและมีผู้รับซื้อแน่นอน โดยสหกรณ์ในพื้นที่และสมาคมอาหารสัตว์ มีประกันราคาซื้อที่ความชื้น 14.5% กิโลกรัมละ 8 บาท และข้าวโพดสดที่ความชื้น 25% กิโลกรัมละ 5-6 บาท เกษตรกรไม่มีทุน รัฐมีสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำสุด หนึ่งละ 1 บาท พร้อมกับประกันภัย กรณีเกิดภัยพิบัติได้

รับเงินชดเชยเพิ่มเติม รวมทั้งมีเจ้าหน้าที่เกษตร และนักวิชาการเอกชนสอน ซึ่งเน้นวิธีปลูกและดูแลข้าวโพดตลอดฤดู” นายเกษรฯ กล่าว

รมว.เกษตรฯ กำชับด้วยว่า ดั้งนั้นหน่วยราชการในพื้นที่ต้องทำงานแบบบูรณาการ เร่งทำความเข้าใจ และเชิญชวนชาวนาใน 33 จังหวัด ซึ่งได้ตรวจสอบ

อ่านต่อหน้า 13

ต่อจากหน้า 16

เกษตร

แล้วว่ามีสภาพดินเหมาะสมต่อการปลูกข้าวโพด ให้ปรับเปลี่ยนจากการทำนาปรังมาปลูกข้าวโพดอาหารสัตว์ ซึ่งพื้นที่ปลูกมีทั้งในและนอกเขตชลประทาน

ทั้งนี้มอบหมายกรมชลประทาน จัดสรรน้ำส่งให้เพียงพอตลอดระยะเวลา 4 เดือนของอายุการปลูก อีกทั้งให้สหกรณ์จังหวัดรวบรวมกลุ่มสหกรณ์การเกษตรที่อยู่ในพื้นที่เข้าร่วมโครงการฯ และให้สหกรณ์การเกษตรหรือวิสาหกิจชุมชนชนทำหน้าที่รวบรวมเกษตรกรรายย่อยที่เป็นสมาชิก มาเพาะปลูกในระบบเกษตรแปลงใหญ่ ไม่ให้ปลูกแบบกระจาย เพื่อให้การเข้าไปส่งเสริม การช่วยเหลือ ตลอดจนการรวบรวมผลผลิตทำได้สะดวก

เนื่องจากที่ผ่านมา เคยมีโครงการส่งเสริมปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในบางพื้นที่ แต่ไม่ได้จัดระบบดูแลเกษตรกรอย่างครบวงจร ทำให้ไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร

เกษตรขยายยึดหลักสากลตรวจสอบสารเคมีตกค้างในผัก-ผลไม้ สั่งคุมเข้มสารพิษเกินมาตรฐาน

“กฤษฎา” ออกโรงยันผลการตรวจสอบสารเคมีตกค้างในผักและผลไม้พบร้อยละ 79 ปลอดภัย ชี้ เกษตรฯ-สว.ใช้เกณฑ์ตรวจวัดตามมาตรฐานสากล เกือบวิเคราะห์มากกว่า 7 พันตัวอย่าง ส่วนที่มีสารตกค้างเกินเกณฑ์ จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเข้มงวดเพื่อดูแลความปลอดภัยของผู้บริโภคให้ดียิ่งขึ้น

กษ. : นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ผลการศึกษาวิเคราะห์สารเคมีตกค้างในผักและผลไม้ที่ดำเนินการร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข โดยผลปรากฏว่า พบว่ามีสารตกค้างเกินมาตรฐานร้อยละ 11 จากนั้นได้มีผู้แสดงความเห็นผ่านสื่อโซเชียลมีเดียถึงผลตรวจวิเคราะห์ว่าไม่น่าเชื่อถือนั้น จึงได้ชี้แจงย้ำว่าโครงการตรวจวิเคราะห์สารพิษตกค้างในผักและผลไม้ นั้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงสาธารณสุขร่วมมือกันดำเนินการตั้งแต่ปี 2560 ซึ่งในปี 2561 นี้ ได้มีการวางแผนการทำงานร่วมกันของ 4 หน่วยงานคือ กรมวิชาการเกษตร สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยเก็บตัวอย่างผักและผลไม้สดจากทั่วประเทศ ครอบคลุมตั้งแต่แปลงเกษตร โรงคัดบรรจุผักผลไม้สดทั้งค้าปลีก ตลาดค้าส่งค้าปลีก และครัวของโรงพยาบาลรัฐ โดยเก็บตัวอย่างวิเคราะห์มากกว่า 7,000 ตัวอย่าง ซึ่งถือเป็นข้อมูลการตรวจวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากที่สุดเท่าที่มีการศึกษามาในประเทศ อีกทั้งการเก็บตัวอย่างและการตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการมีดำเนินการตามหลักการสากล ซึ่งการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ข้อมูลที่สามารถประเมินสถานการณ์ของสารพิษตกค้างในผักและผลไม้ในประเทศ เพื่อวางมาตรการการควบคุมและกำกับดูแล เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคได้ดีขึ้น โดยค่าที่ตรวจ

พบจะนำไปเปรียบเทียบกับค่าความปลอดภัยที่กำหนดโดยองค์การอนามัยโลก หรือ WHO ซึ่งหากตัวอย่างผักและผลไม้ที่พบสารพิษตกค้างเกินมาตรฐานแสดงว่ามาจากการเพาะปลูกที่ใช้สารเคมีไม่ถูกต้อง ซึ่งเป็นข้อมูลให้นำไปแนะนำเกษตรกรและควบคุมการใช้สารเคมีอย่างเคร่งครัดตามกฎหมายต่อไป

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าว ว่า ผลการตรวจวิเคราะห์ผักและผลไม้รวม 7,054 ตัวอย่าง พบว่า 6,264 ตัวอย่างหรือร้อยละ 79 อยู่ในเกณฑ์ปลอดภัย ส่วนที่พบสารพิษตกค้างในระดับเกินมาตรฐาน มี 790 ตัวอย่าง หรือคิดเป็นร้อยละ 11 และจาก 790 ตัวอย่าง มี 10 ตัวอย่าง ที่พบสารเคมีในระดับสูงเกินระดับที่ปลอดภัย หรือคิดเป็นร้อยละ 0.14 ของจำนวนตัวอย่างที่ตรวจวิเคราะห์ทั้งหมด โดยส่วนใหญ่พบในส้ม ซึ่งการตรวจสอบส้มเป็นการตรวจวิเคราะห์ส้มทั้งเปลือก โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีข้อมูลผลการศึกษาที่ชัดเจนว่า สารเคมีที่พบในส้มทั้งที่เป็นชนิดที่ตกค้างที่เปลือกหรือชนิดดูดซึม เมื่อนำส้มไปล้างทั้งผลและเปลือกเปลือกออกแล้วสารพิษตกค้างลดลงมากกว่าร้อยละ 40-80 และอยู่ในระดับที่ไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค ดังนั้น เมื่อผู้บริโภคเปลือกและบริโภคเนื้อส้มหรือการคั้นน้ำส้มโดยล้างเปลือกภายนอกก่อน จะสามารถลดสารพิษตกค้างให้เหลือน้อยลง จนอยู่ในระดับที่ไม่เป็นอันตรายเมื่อเทียบกับเกณฑ์ที่ WHO กำหนด

นายกฤษฎา กล่าว ว่า จากผลการวิเคราะห์ดังกล่าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงสาธารณสุขไม่ได้นิ่งนอนใจได้ตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับไปถึงแหล่งผลิตระดับแปลงเกษตรกรหรือโรงคัดบรรจุเพื่อตัดเดือนให้คำแนะนำให้ใช้สารเคมีให้ถูกต้อง รวมทั้งสั่งให้มีการปรับปรุงแก้ไข ซึ่งหากแก้ไขไม่ได้จะดำเนินการอย่างเฉียบขาดทั้ง

ก่อนใบรับรองที่เกษตรกรได้รับหรือใบอนุญาตของโรงคัดบรรจุ รวมทั้งการดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป ทั้งนี้เพื่อลดสัดส่วนผักและผลไม้ที่ไม่ได้มาตรฐานลงให้เหลือน้อยที่สุด

“นอกจากนี้ ยังมีมาตรการที่จะกำกวดูแลความปลอดภัยของผู้บริโภค ตั้งแต่การอนุญาตให้ใช้สารเคมี โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์สากล ซึ่งสารเคมีที่อนุญาตจะต้องประเมินมาแล้วว่าไม่เป็นสารก่อมะเร็ง หรือมีอันตรายร้ายแรง มีการควบคุมให้เกษตรกรใช้สารเคมีตามความจำเป็นและถูกต้องตามหลัก GAP ทั้งยังควบคุมและตรวจสอบโรงคัดบรรจุผักและผลไม้ รวมถึงการตรวจเฝ้าระวังผักและผลไม้ในแหล่งจำหน่าย มีการศึกษาวิจัยและส่งเสริมการใช้สารชีวภัณฑ์และสารธรรมชาติ เพื่อลดการใช้สารเคมีล่าสุดได้ดำเนินโครงการนำร่องคือโครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยใช้ผักและผลไม้ที่ปลอดภัยจากสารพิษมาปรุงอาหารให้ผู้ป่วยรับประทาน ซึ่งทั้ง 2 กระทรวงจะดำเนินการมาตรการควบคุมการใช้สารเคมีในผักผลไม้ รวมถึงผลผลิตทางเกษตรทั้งหมดอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้บริโภคมีความปลอดภัยมากที่สุด”



ครบรอบ 46 ปี...นายเกษภา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์ ครบรอบ 46 ปี พร้อมมอบนโยบายในการปฏิบัติงานแก่บุคลากรของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อช่วยกันพัฒนาศักยภาพของสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็ง เพื่อเป็นกลไกในการพัฒนาภาคการเกษตรและเป็นรากฐานของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมประเทศ โดยมีนายพีเชษฐ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์และคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ ณ กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้

CPFมอบสัญญาคอนแทรกต์ฟาร์ม เดินหน้าปั้น'เกษตรกรรมมืออาชีพ'

นครราชสีมา: นายณรงค์ เจียมใจบรรจง รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ส่งมอบสัญญาฉบับปรับปรุงตามแนวทางสากลของ UNIDROIT หน่วยงานอิสระทางกฎหมายสากลอันดับ 1 ของโลกที่มีความถูกต้อง เปิดเผย และเป็นธรรมแก่เกษตรกรในโครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตว์แก่เกษตรกรรายย่อย หรือคอนแทรกต์ฟาร์มมิ่ง ครบทั้ง 5,214 รายแล้ว ภายหลังจากที่ซีพีเอฟได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบธุรกิจทางการเกษตรในระบบเกษตรพันธสัญญา และจัดทำหนังสือชี้ชวนตามหลักเกณฑ์ของ พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ.2560 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นอกจากนี้ ซีพีเอฟ ถือเป็นบริษัทแรกที่ทำประกันภัยความเสี่ยงให้แก่เกษตรกรในรูปแบบประกันรายได้ด้วย

นายณรงค์ กล่าวว่า ปัจจุบันสัญญาของโครงการทั้งหมดได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัยและเป็นสากล ซึ่งเกษตรกรรายใหม่

ที่เข้าร่วมโครงการตั้งแต่ปี 2561 จะได้รับสัญญาใหม่ในทันที จึงช่วยสร้างความมั่นใจแก่ทั้ง 2 ฝ่ายมากยิ่งขึ้น และบริษัทฯ ยังคงยึดมั่นนโยบายการสร้างงานสร้างอาชีพที่มั่นคงแก่พี่น้องเกษตรกร ที่สำคัญยังมุ่งผลิตอาหารปลอดภัยตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ ด้วยการเสริมสร้างศักยภาพเกษตรกรในโครงการโดยถ่ายทอดเทคโนโลยีและมาตรฐานการผลิตของบริษัท ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุน และเป็นต้นทางการอาหารปลอดภัยที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ตลอดสายการผลิต พร้อมยังผลักดันให้เกิดการรวมกลุ่มของเกษตรกรในพื้นที่ต่างๆ เพื่อให้เกิดการพัฒนาอาชีพอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ขณะเดียวกัน ได้คัดเลือกฟาร์มของเกษตรกรที่มีการจัดการมาตรฐานและประสิทธิภาพการผลิตดีเด่นให้เป็น "ศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรมืออาชีพ" เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์แก่เพื่อนเกษตรกรเพื่อนำความรู้มาประยุกต์ใช้กับฟาร์มของตนเองต่อไป

ลุยแก้หนี้สหกรณ์เกษตรเพิ่ม

โพสต์ทูเดย์ - เกษตรฯ เตรียมเสนอ ครม.ชดเชยดอกเบี้ย 2,200 ล้าน ปรับโครงสร้างหนี้สมาชิกสหกรณ์การเกษตร

นายพิเชษฐ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมเสนอโครงการลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีหนี้ค้างไม่เกิน 3 แสนบาท พักดอกเบี้ย 3% เป็นเวลา 1 ปี เพื่อปรับโครงสร้างหนี้ แบบเดียวกับลูกหนี้สมาชิกธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เนื่องจากเกษตรกรที่เป็นสมาชิกสหกรณ์เหล่านี้

ไม่ได้เป็นลูกหนี้ของ ธ.ก.ส.

ทั้งนี้ จะเสนอ ครม.เพื่ออนุมัติงบประมาณชดเชยดอกเบี้ย 3% ให้สหกรณ์ประมาณ 2,269 ล้านบาท จากมูลหนี้ต้นเงิน 80,144 ล้านบาท ซึ่งตัวเลข ณ วันที่ 1 ต.ค. 2561 จำนวน 71 จังหวัด กลุ่มสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรรวม 1,892 แห่ง สมาชิก 754,388 ราย มีสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่มีหนี้ค้างไม่เกิน 3 แสนบาท ทั้งนี้กรมได้ส่งให้ ธ.ก.ส.ตรวจสอบรายชื่อเพื่อป้องกันความซ้ำซ้อน กับโครงการปรับโครงสร้างหนี้ของลูกค้า ธ.ก.ส. ที่ ครม.ได้เห็นชอบเมื่อ 2 เดือนที่ผ่านมา

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวว่า ในวันที่ 24 ต.ค.นี้ รรมว. เกษตรฯ ในฐานะประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาการออกเกณฑ์กำกับและแก้ไขปัญหานี้สินของสหกรณ์ออมทรัพย์ จะนัดประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาสหกรณ์ออมทรัพย์ปล่อยสินเชื่อให้สมาชิกสหกรณ์ แต่สมาชิกไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนดเนื่องจากเกษียณอายุราชการ รายได้ลดลงมากกว่าครึ่ง จึงทำให้ไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามสัญญาเดิม ซึ่งจะเสนอให้สหกรณ์แต่ละแห่งวางแผนการเงินของสมาชิกช่วงก่อนเกษียณ ■



ปมปิดยาว 'อ่าวมาหยา' ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม

ปี 2542-2543 องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.)
อ่าวนาง พร้อมพวก ฟ้องร้องคดีปกครองต่อรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (อ่านต่อหน้า 9)

ต่อจากหน้า 1

กรมป่าไม้ และอธิบดีกรมป่าไม้ ในฐานะ
กำกับดูแลอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์
ธารา-หมู่เกาะพีพี ที่อนุญาตให้มีกองถ่าย
ภาพยนตร์ต่างประเทศมาถ่ายทำ “เดอะ
บีช” สร้างความเสียหายและมีการ
เปลี่ยนแปลงสภาพในอุทยานหาดนพรัตน์

ธารา และอ่าวมาหยา ต่อมา อบต.อ่าว
นางและกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและ
พันธุ์พืช ซึ่งดูแลอุทยานแห่งชาติหาด
นพรัตน์ธาราฯ ได้เข้าสู่กระบวนการไกล่
เกลี่ย เห็นร่วมกันต้องมีการจัดการพื้นที่อ่าว
มาหยา มีแผนการระยะสั้น ระยะปานกลาง
และระยะยาว เพื่อฟื้นฟูอ่าวมาหยา เช่น
การควบคุมสิ่งก่อสร้าง การจัดการพื้นที่
บริเวณชายหาด ปิดอ่าวเพื่อให้ทรายได้



เติมเต็มตามธรรมชาติ ปิดการท่องเที่ยว
เพื่อให้ธรรมชาติได้ฟื้นตัว จำกัดจำนวนนัก
ท่องเที่ยว ควบคุมจำนวนเรือมาเที่ยวให้
มีความเหมาะสม และการตั้งกองทุนเพื่อ
รักษาสีสิ่งแวดล้อม

มาถึงวันนี้อ่าวมาหยายังคงต้องได้รับ
การฟื้นฟูอย่างเร่งด่วน โดย “**ทรวงธรรม
สุขสว่าง**” ผู้อำนวยการสำนักอุทยานแห่ง
ชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ ระบุว่า เพราะ
เกิดความเสียหายอย่างหนัก โดยเฉพาะ
หาดทรายหน้าอ่าวมาหยาที่ยุบตัวลงไป
กว่า 2 เมตร จากการเหยียบย่ำของนัก
ท่องเที่ยวในแต่ละปี ทรายเหล่านี้ยังไหล
ลงทะเลไปปกคลุมปะการัง ทำให้ปะการัง
ตายลงด้วย ซึ่งการปิดเพียง 3 เดือน ยังไม่
เพียงพอสำหรับการฟื้นฟูและประเมินความ
เปลี่ยนแปลงได้

จึงเป็นที่มาให้ “**ธัญญา เนติธรรมกุล**”
อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ ออกประกาศ
กรมอุทยานแห่งชาติฯ ขยายระยะเวลา
ปิดการท่องเที่ยวในอุทยานฯ หาดนพรัตน์
ธารา-หมู่เกาะพีพี จ.กระบี่ จากเดิมที่ปิด
การท่องเที่ยวเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรในอุทยาน
แห่งชาติหาดนพรัตน์ฯ บริเวณอ่าวมาหยา
และอ่าวลิ๊ะซามะ ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน
-30 กันยายน ออกไปไม่มีกำหนด จนกว่า
ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและชายฝั่ง
จะกลับคืนสู่สภาวะปกติ

หลังจากปิดอ่าวมาหยาแล้ว จะมีการ
ติดตามประเมินผลในทุกเดือน และจะกลับ
มาเปิดให้บริการนักท่องเที่ยวอีกครั้ง ก็ต่อเมื่อ
กรมอุทยานแห่งชาติฯ ประเมินความพร้อม
ในทุกด้านก่อน ทั้งในเรื่องการจำกัดจำนวน
นักท่องเที่ยว การฟื้นตัวของสภาพแวดล้อม
อย่างเต็มที่

นายทรวงธรรมชี้แจงสภาพปัญหาในปัจจุบัน
ว่า สภาพปะการังและชายหาดบริเวณอ่าวมา
หยาในช่วงน้ำลง จะสังเกตเห็นปะการังตาย หรือ
มีสภาพอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรมมาก ซึ่งหลังการ
ฟื้นฟูมาเป็นระยะเวลา 3 เดือน ปะการังมีแนว
โน้มอัตราการปกคลุมของปะการังมีชีวิตเพิ่ม
ขึ้นบ้างแล้ว นอกจากนั้นปัญหาสำคัญที่เกิดขึ้น
คือ ทรายบริเวณหน้าหาดของอ่าวมาหยาไม่
สามารถเพิ่มขึ้นตามฤดูกาล เนื่องจากมีนักท่องเที่ยว
เป็นจำนวนมากเข้ามาบริเวณเหยียบย่ำบน
หาดทรายตลอดทั้งปี ส่งผลให้ทรายไหลลงสู่
ทะเลและขัดขวางกระบวนการเพิ่มทรายหน้า
หาดตามธรรมชาติ จากคลื่นที่พัดเข้าชายหาด

เมื่อทรายหายไประยะหนึ่งจากชายหาดด้วยเหตุต่างๆ ระบบธรรมชาติจะมีการทดแทนทรายชายหาดที่หายไป ก่อให้เกิดการทรุดตัวและการพังทลายของเนินทรายหน้าชายหาด

กรมอุทยานฯ ได้จัดทำแผนบริหารจัดการพื้นที่บริเวณอ่าวมาหยา โดยแบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ แผนระยะสั้น (ระยะเวลา 1 ปี) กำหนดให้มีการปรับปรุงเส้นทางเดินเท้าออกของเรือ ท่าเทียบเรือ และภูมิทัศน์บริเวณอ่าวมาหยา ตลอดจนการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ในพื้นที่อ่าวมาหยา มีการจัดการพื้นที่ชายหาด พื้นที่สีเขียว โดยให้เรือเข้า-ออกบริเวณอ่าวโล๊ะซามะทางเดียว เพื่อให้อ่าวมาหยาเป็นพื้นที่รองรับกิจกรรมการท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยทิศตะวันออกของอ่าวโล๊ะซามะจัดเป็นพื้นที่บริการเรือรับส่งท่องเที่ยว ปรับปรุงและก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกเท่าที่จำเป็นในการรองรับนักท่องเที่ยว มีการก่อสร้างเส้นทางเดินลอยน้ำ และ

ท่าเทียบเรือ รับส่งนักท่องเที่ยวทั้งขาเข้าและขาออก มีการสร้างทางเดินศึกษาธรรมชาติจากอ่าวโล๊ะซามะถึงจุดบริการนักท่องเที่ยว โดยไม่ให้นักท่องเที่ยวเหยียบย่ำทราย มีการฟื้นฟูระบบนิเวศ ดกกิจกรรมการท่องเที่ยว ฟื้นฟูปะการัง ฟื้นฟูแนวทรายชายหาดและสิ่งมีชีวิตในน้ำ เป็นต้น

แผนระยะกลาง (ระยะเวลา 3 ปี) กำหนดไว้ว่าหลังจากมีการก่อสร้างสะพานเทียบเรือและทางเดินบริเวณอ่าวโล๊ะซามะเรียบร้อยแล้ว จะดำเนินการปิดไม่ให้เรือวิ่งเข้า-ออกบริเวณอ่าวมาหยาอย่างถาวร โดยให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวชมอ่าวมาหยาผ่านทางอ่าวโล๊ะซามะเท่านั้น จะมีการเชิญผู้ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐเอกชน จิตอาสา ร่วมกันปลูกปะการังเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศ พร้อมให้ความรู้แก่ภาคประชาชน และเจ้าหน้าที่รัฐ โดยแสดงให้เห็นถึงความสำเร็จในแนวทางการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมชายหาดบริเวณอ่าวมาหยา เพื่อเป็นตัวอย่างการจัดการพื้นที่อื่นๆ ต่อไป

ส่งเสริมความร่วมมือกันของทุกภาคส่วน ทั้งชุมชนพื้นที่ ภาคเอกชน ภาครัฐในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างยั่งยืนและถูกวิธี ไม่นำไม้ต่างถิ่นเข้ามาปลูกในพื้นที่ หรือทำโครงการปลูกป่า หรือฟื้นฟูชายหาดโดยไม่มีความรู้ด้านสังคมพืชชายหาด ซึ่งส่งผลกระทบต่อป่าชายหาดอย่างมาก พร้อมทั้งจัดทำโครงการนำเสนอพื้นที่บริเวณอ่าวมาหยา อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา ให้เป็นมรดกโลก เพื่อให้คณะกรรมการมรดกโลกพิจารณา

แผนการระยะยาว (ระยะเวลา 5 ปี) จะมีการศึกษาวิจัยติดตามการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา ทั้งทางบกและทางทะเลอย่างต่อเนื่อง โดยนำหลักวิชาการด้านการจัดการอุทยานแห่งชาติทางทะเลมาใช้ในการบริหารจัดการ พร้อมทั้งความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการทำงานโดยใช้หลักการมีส่วนร่วมตามแนวทางพระราชูซึ่งแผนดังกล่าวจะดำเนินการควบคู่กันและประเมินผลเป็นระยะๆ โดยเบื้องต้นคาดว่าจะใช้งบประมาณในการบริหารจัดการกว่า 100 ล้านบาท

ทั้งหมดคือ ปฏิบัติการคืนชีวิตให้อ่าวมาหยา

สธ.เร่งถกแก้คนไข้ล้น

เผยรพ.ได้เงินไม่พอ กระทบจ้างบุคลากร

แก้ปัญหา รพ.ขาดทุน คนไข้ล้น รพ. คณะกรรมการปฏิรูป สธ. จัดถกหาทางออก ลับดาหน้า หวัง คนไทยไม่รู้เรื่องสุขภาพ ♦ *อ่านต่อหน้า 9*

คนไข้ล้น □ *ต่อจากหน้า 1*

ดูแลตัวเองไม่ได้ เจ็บป่วยตกต่ำเข้า รพ. ทำ รพ.แออัด ขณะที่เงินไม่พอ กระทบการจ้างบุคลากร ด้าน ผอ.รพ.ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี ชี้รัฐซึ่งปัญหาญาติผู้ป่วยร้องเรียน รพ.ม่วงสามสิบ แออัด ระบุติดปัญหาเชิงโครงสร้าง งบประมาณไม่พอเพียงถกกรรมการบริหาร รพ. เตรียมจัดทอดผ้าป่าสามัคคี-วิ่งการกุศล ระดมทุนขยายตึก-จัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ แก้ปัญหา ขณะที่ ผอ.รพ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรีแจงปมไฟฟ้า รพ.ดับบ่อย ไม่ใช่ไร้สภาพคล่อง ค้างค่าไฟ แต่เป็นปัญหาปรับปรุงระบบไฟฟ้า ของ กฟภ.สิงห์บุรี

จากกรณี “เดลินิวส์” นำเสนอข่าวปัญหาผู้ป่วยแออัด ไม่มีแพทย์ ตลอดจนไม่มีแพทย์เชี่ยวชาญเพียงพอ ของ รพ. ในสังกัดของกระทรวงสาธารณสุข ที่เป็นปัญหาหมยยาวนานกว่า 10 ปี ทำให้ผู้ป่วยบางรายต้องนอนตามระเบียงทางเดิน ไม่มีมุ้ง ไม่มีผ้าห่ม เมื่อมารักษาโรคที่ป่วยมาโรคหนึ่ง กลับได้อีกโรคหนึ่งกลับไปด้วยโดยล่าสุด พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช. รวมทั้ง นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร มว.สาธารณสุข เล็งเห็นถึงปัญหา พยายามหาทางแก้ไขปัญหอย่างเร่งด่วน ตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้น

ความคืบหน้า เมื่อวันที่ 4 ต.ค. ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ รพ.จุฬาลงกรณ์ ในฐานะกรรมการปฏิรูประบบประเทศด้านสาธารณสุข กล่าวว่า ปัญหาผู้ป่วยล้นทะลัก ไม่มีแพทย์ ไม่มีแพทย์เชี่ยวชาญเพียงพอ ไม่ใช่ปัญหาที่เพิ่งเกิดขึ้นซ้ำๆกัน แต่เป็นปัญหาเรื้อรังมาเป็น 10 ปี หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้อง

แก้ไขให้เร็วที่สุด การแก้ไขต้องดูตัวหลักทั้งเรื่องประชาชนให้มีความรู้เรื่องสุขภาพ ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า กระทรวงสาธารณสุข ประกอบกับตัวอื่น ๆ ที่มีความหมาย คือ กระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนแพทย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่องสารพิษต้องแก้ไข

“เรายังไม่พูดถึงตัวเลขงบประมาณ แต่ถ้าคนทำงานไม่พอมีกระทบกับการดูแลคนไข้แน่นอน เพราะแพทย์มีเวลาวินิจฉัยโรคน้อย คนไข้ก็ขาดโอกาส เข้าใจว่าวันนี้เราพยายามแก้ไขอยู่ เราทำดีแล้วแต่ยังไม่สามารถแก้ไขได้ ดังนั้นเรื่องนี้ต้องคุยกัน ซึ่งในวันอังคารหน้าทางคณะกรรมการปฏิรูปฯ จะคุยกันเรื่องนี้เพื่อแก้ไขปัญหาทั้งระบบ ทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว” ศ.นพ.ธีระวัฒน์ กล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นพ.ธีระวัฒน์ ได้โพสต์ข้อมูลผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว “Thiravat Hemachudha” ตอนหนึ่งถึงระบบสุขภาพถ้วนหน้าว่า ต้องไม่ให้ รพ.รัฐ เป็นตัวประกันของสำนักงานหลักประกันสุขภาพ ทั้งนี้ รพ.ถูกกำหนดวิธีขึ้นตอนและกรอบเงินที่สามารถใช้ได้ในการรักษาแต่ละโรค แต่เงินที่กำหนด ยึดหยุ่นแบบน้อยลงเรื่อย ๆ โดยตั้งงบประมาณปิด มีเงินเท่าไร ที่เหลือ ก็ให้ใช้ได้เท่านั้น ที่ใช้ไปแล้วก็ให้ใช้ไปแต่ไม่ส่งเงินให้ รพ.รัฐก็ขาดทุนไปเรื่อย ๆ การคิดวิธีหรือกรอบการรักษาเป็นเรื่องที่ปฏิบัติจะได้ไม่ต้องงวอน ลองผิดลองถูกและมีวิธีคิดที่กระชับและให้ใช้การตรวจที่เหมาะสมที่สุด และวิธีการรักษาที่มีประสิทธิภาพที่สุดถูกที่สุด แต่เทคโนโลยีเป็นวิธีหรือแนวทาง และไม่สามารถตอบโจทย์ที่หมอรักษาเจอกับผู้ป่วยตรงหน้าได้

ด้าน นพ.ประดิษฐ์ ไชยบุตร ประธานสมาพันธ์แพทย์โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาล

ทั่วไป(สพศพ.) กล่าวว่า ปัญหา รพ. ขาดสภาพคล่องของ รพ. ซึ่งเป็นปัญหาเรื้อรังมานาน และส่งผลให้เกิดปัญหาเป็นลูกโซ่ในระบบสาธารณสุข จากข้อมูลไตรมาสสุดท้ายของปีนี้ผลยังไม่ออกมา แต่ก็ดูท่าว่าสถานการณ์ดีขึ้นมากในช่วงหลัง เพราะกระทรวงสาธารณสุขได้พยายามออกมาตรการต่าง ๆ มาช่วยเหลือ แต่มองว่ายังเป็นการพึ่งตัวเองให้รอดเพียงช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้น หากต้นเหตุของปัญหาจริง ๆ ไม่ได้มีการแก้ไข โดยจากการวิเคราะห์ข้อมูลต้นเหตุของปัญหาหลัก ๆ คือ จำนวนคนไข้ที่มารพ. มากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งการมารพ. มากขึ้นเป็นเพราะ

1. ขาดความรู้เรื่องสุขภาพในการดูแลป้องกันตนเอง และ
2. ความตระหนี่ที่จะดูแลตัวเอง เช่น รู้ว่าเห่าล่า บุหรี่ไม่ดีก็ยังบริโภค การพาตัวเองไปเสี่ยง ซึ่งทั้ง 2 ข้อนี้ทำให้เมื่อมีการเจ็บป่วย ไม่รู้วิธีที่จะดูแลตัวเองก็ไป รพ.มากขึ้น ช่วยเหลือตัวเองได้น้อยลง ทั้ง ๆ ที่มีหลายการเจ็บป่วยที่สามารถดูแลตัวเองได้ แต่เขาไม่รู้

นพ.ประดิษฐ์ กล่าวต่อว่า สาเหตุต่อมาคือ การที่กระทรวงสาธารณสุขพยายามที่จะขยายมาตรฐานในการดูแลผู้ป่วย มีการทำศูนย์ความเป็นเลิศในด้านต่าง ๆ เป็นเรื่องที่ดีที่ทำให้ประชาชนได้รับการดูแลรักษาที่ดี แต่ต้องใช้จ่ายเงินจำนวนมาก ขณะที่ความคาดหวังของผู้ป่วยก็ยังมีมากขึ้น มา รพ. มากขึ้นเช่นกัน สาเหตุใหญ่ต่อมาคือเรื่องการเงิน การคลัง ซึ่งปัจจุบันแม้ว่าจะปรับเปลี่ยนมาช่วยเหลือกันภายในจังหวัด ภายในเขตแล้ว แต่ก็ยังเป็นไปตามรายหัวประชากรในแต่ละพื้นที่ ซึ่งบาง รพ. ที่มีประชากรน้อย ได้เงินน้อย เมื่อหักเงินเดือนแพทย์ออกแล้วเหลือบสำหรับดูแลผู้ป่วยไม่มาก ถ้าสาเหตุหลัก 3 ข้อนี้ยังไม่ได้รับการแก้ไข คิดว่าปัญหาที่จะยวนเวียนแบบนี้

เมื่อถามว่าปัญหา รพ. ขาดสภาพคล่อง กระทบการจ้างบุคลากรให้เพียงพอต่อการดูแลผู้ป่วยที่มากขึ้นด้วยหรือไม่ นพ.ประดิษฐ์ กล่าวว่า ตอบยาก แต่ปัญหา รพ.ขาดสภาพคล่อง ทำให้เกิดปัญหาโยงกันไปหมด เช่น ถ้า รพ. สภาพการเงินไม่ดี การลงทุนด้านบุคลากรก็ไม่ราบรื่น ส่วนที่มีรายงานว่าหลายแห่งถึงกับค้างค่าไฟ ค่ายานันท์ ก็มีบ้าง เช่น ค้างค่าไฟที่ รพ. อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี รพ.สมเด็จพระสังฆราช

องค์ที่ 17 จ.สุพรรณบุรี และ รพ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี สำหรับกรณีที่กระทรวงสาธารณสุข แกลงมาตรการลดความแออัดใน รพ. ด้วย มาตรการจัดระบบส่งต่อแบบไร้พรมแดน และการส่งกลับผู้ป่วยระยะพักฟื้นไปดูแลต่อที่ รพ. ใกล้บ้านนั้น ถือเป็นมาตรการหนึ่งที่ช่วยเรื่องของการลดความแออัดของ รพ. รวมถึงทำให้ มีเงินตามลงไปให้ รพ. ขนาดเล็กด้วย

วันเดียวกัน พญ.อัจฉรา ระยองนวลพานิช ผอ.รพ.อินทร์บุรี กล่าวถึง กรณี รพ.อินทร์บุรี ประสบปัญหาการค้างค่าไฟฟ้าจนเกิดไฟฟ้าดับบ่อยครั้ง ว่า รพ.ไม่เคยค้างจ่ายค่าไฟฟ้า ที่ไฟฟ้าดับบ่อย เกิดจากอยู่ระหว่างการปรับปรุงระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสิงห์บุรี รพ.อินทร์บุรี ใช้ไฟจากสถานีย่อย ทำให้มีกำลังส่งไฟน้อย การดับเป็นช่วงระยะเวลาไม่เกิน 5 นาที ไม่มีผลกระทบต่อการใช้ไฟฟ้าของ รพ. เนื่องจาก รพ. มีระบบไฟฟ้าสำรองเพียงพอ ปัญหาไม่ได้หรือกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสิงห์บุรี เพื่อหาทางแก้ไขโดยตลอด และคาดว่าระบบไฟฟ้าจะเสร็จสมบูรณ์ภายในต้นปี 2563

ด้าน นพ.ประจักษ์ สีลาชาติ ผอ.รพ. ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี กล่าวถึง ปัญหาประชาชนร้องเรียนความแออัด ของ รพ.ม่วงสามสิบ ว่า รพ.ม่วงสามสิบ เปิดมากกว่า 35 ปี เป็น รพ. ขนาด 30 เตียง บริการประชาชนใน

อ.ม่วงสามสิบ ไม่เคยได้รับงบประมาณขยายพื้นที่บริการให้กับประชาชน เป็นปัญหาอย่างมากจนได้รับบริจาคสร้างตึกเมื่อปี 2556 ได้ขยายเพิ่มเป็นขนาด 60 เตียง แต่ปัจจุบันต้องรับบริการประชาชนทั้งอำเภอ 86,000 คน เฉลี่ยผู้ป่วย OPD 300 คน คนไข้ในเฉลี่ยวันละ 45 คน จึงมีความแออัด คนรู้ปัญหาที่ดี ประชาชนเคยร้องเรียนความเดือดร้อน ซึ่งตนได้พยายามแก้ปัญหาเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน จะรองรับประมาณคงเป็นเรื่องที่ซ้ำ จึงได้ประชุมคณะกรรมการบริหาร รพ. จัดระดมทุนขอบริจาคเงินเพื่อทำตึกผู้ป่วย และจัดซื้อเวชภัณฑ์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยการจัดผ้าป่าการกุศล กำหนดจะทอดผ้าป่า ในวันที่ 8 ธ.ค. นี้ ตั้งเป้าไว้ 5 ล้านบาท ขยายตึกผู้ป่วยเพิ่มอีก 24 เตียง

นพ.ประจักษ์ กล่าวอีกว่า งบประมาณอีกส่วนหนึ่งในการจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ ทาง รพ. จะจัดงบประมาณจากเงินบำรุง รพ. สมทบเข้าไปอีก 4 ล้านบาท และเพื่อเป็นการระดมทุนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ป่วย และญาติผู้ป่วย ทาง รพ. คิดจะจัดกิจกรรมวิ่งการกุศล เพื่อระดมทุนสร้างอาคารพักญาติผู้ป่วย ซึ่งวางแผนเอาไว้ ทั้งนี้ตนเองขึ้น ผอ.ที่นี่ มีความฝันอยากเห็นคนไข้มีคุณภาพที่ดีขึ้น มีเตียงเพียงพอสำหรับบริการประชาชน และญาติผู้ป่วยได้รับความสะดวกเมื่อมา รพ.